

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN**

Số: 05 /CT-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt Yên, ngày 23 tháng 12 năm 2015

CHỈ THỊ

**Về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,
đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
(Từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/02/2016)**

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết của BTV Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn... tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2016, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước nói chung, tỉnh nhà và huyện nói riêng còn gặp nhiều khó khăn; các thế lực thù địch và bọn phản cách mạng không ngừng đẩy mạnh thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Việt Yên sẽ có nhiều khó khăn phức tạp, nguy cơ “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình hình an ninh xã hội, nhất là vấn đề khiếu kiện tiềm ẩn mất ổn định; một số loại tội phạm hình sự kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên, tệ nạn cờ bạc, ma túy... tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Nhằm tích cực chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, tạo điều kiện cho nhân dân vui tết, đón xuân Bính Thân 2016, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa- tư tưởng, an ninh tôn giáo, quản lý các đối tượng quản lý nghiệp vụ, đối tượng nghi vấn có hoạt động liên quan đến ANQG. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; xử lý kịp thời mọi vấn đề có liên quan đến ANCT; thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục các đối tượng khiếu kiện phức tạp, không để gây phức tạp về ANTT tại địa phương và tụ tập, lôi kéo đông người lên tỉnh và Trung

ương khiếu kiện. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, phụ nữ lấy chồng Trung Quốc về thăm thân; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp bảo vệ tài sản, không để trộm cắp, cháy nổ xảy ra; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm làm việc tại địa phương, các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người. Tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, ổ nhóm tội phạm hoạt động lưu động, gây án giết người, cướp giật, cưỡng đoạt.....; các đối tượng tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, nhập lậu gia súc, gia cầm, các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác khoáng sản trái phép; các đường dây, tụ điểm buôn bán, sử dụng trái phép ma túy; các tụ điểm phức tạp về cờ bạc, mại dâm. Phát động phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Có biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện quản chế, tù tha, được đặc xá về địa phương không để tái phạm, làm trong sạch địa bàn; quản lý giáo dục đối tượng theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Đề ra giải pháp đảm bảo tình hình TTATGT, phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT và hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP và Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH ngày 30/6/2011 của Chính phủ, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác đăng ký, quản lý cư trú...

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH ngày 30/6/2011 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tham gia công tác đảm bảo TTATGT ở đường liên thôn, liên xã. Tăng cường công tác tuần tra nhân dân bảo vệ an ninh trật tự thôn, xóm, các khu vực dân cư, kết hợp với kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú. Tổ chức cho học sinh các trường và các hộ kinh doanh tạp hóa viết bản cam kết không tàng trữ, buôn bán, vận chuyển các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, không vi phạm pháp luật về ATGT...

3. Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường

hợp buôn lậu, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh (tập trung vào các mặt hàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân).

4. Phòng Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm phục vụ trong dịp Tết, cơ sở kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm; tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh....

5. Đài truyền thanh huyện tích cực tuyên truyền và chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn phối hợp lực lượng Công an xã, thị trấn, tăng cường thời lượng đưa tin tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, những tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

7. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn vận động cán bộ, công nhân viên, học sinh tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra canh gác, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, không để trộm cắp, cháy nổ xảy ra.

8. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn... tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Công an huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND huyện, Công an tỉnh theo quy định. /.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn;
- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Các cơ quan, ban ngành của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH.



Lê Ô Pích

